




บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง 
การประชุมสภาสามัญสมัย  ที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2566 

ครั้งที่  2 
   วันอังคาร  ที่  29  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  สิมมาหลวง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประเสริฐ  สิมมาหลวง  
2 นายสุนทร   พันละเกตุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สุนทร   พันละเกตุ  
3 นายอุทิตย์   กุลมาตย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อุทิตย์   กุลมาตย์  
4 นายไสว  ชาวสระใคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ไสว  ชาวสระใคร  
5. นายกลิ้ง   บัวเปื่อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 กลิ้ง   บัวเปื่อย  
6 นายสุพัตตรา  ใสสะอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สุพัตตรา  ใสสะอาด  
7 นายสมเดช  ผ่องสีงาม สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 7 สมเดช  ผ่องสีงาม  
8. นายสมจิต  ศรีสงคราม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมจิต  ศรีสงคราม  
9 นายสมบัติ  ใสสะอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมบัติ  ใสสะอาด  

10. นางรุ่งลาวรรณ  หารินไสล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 รุ่งลาวรรณ  หารินไสล  
11 นายสุทัศ  นิละกลุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สุทัศ  นิละกุล  
12 นายเกษร   อินกง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เกษร   อินกง  
13 นายวิลัย   สาธินันท ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  วิลัย   สาธินันท์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพร   โสดาวิชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมพร   โสดาวิชิต  
2 นายศักดิ์ชัย  นิละกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศักดิ์ชัย  นิละกุล  
3 นายคำบด   สร้างช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คำบด   สร้างช้าง  
4 นายเดชา   ปัดชา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดชา   ปัดชา  
5. นางรัตยา   ธรรมวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัตยา   ธรรมวัตร  
6 นายธีรเดช  นันทะมีชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ธีรเดช  นันทะมีชัย  
7 นายเอกพงษ์  พงษา ผู้อำนวยการกองช่าง เอกพงษ์  พงษา  
8 นางลำใย   คำสุนันท์ หัวหน้าสำนักปลัด ลำใย   คำสุนันท์  
9 นางสาวสุตชาดา  ดีสัตถา นักจัดการงานทัว่ไป สุตชาดา  ดีสัตถา  
10 นางสาวสวรรค์  โอคภูมิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   สวรรค์  โอคภูมิ  
11 นายบุญเจียม  ดาวังปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บุญเจียม  ดาวังปา  
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอุทิตย์  กุลมาตย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง  ได้กล่าว
เชิญ นายประเสริฐ  สิมมาหลวง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลคอกช้าง  แจ้งเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลคอกช้างครั้งที่แล้ว 
นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภาฯ   -ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว และได้จัดเตรียมไว้พร้อมทั้งปิดประกาศให้สมาชิกได้ตรวจดูนั้น             
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร  

มติทีป่ระชุม   -รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี 25566  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2566  โดยไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 

    รับรอง  12 เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภา ฯ  5.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ.2567  ในวาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ)  
- สาระสำคัญ 

                 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี 2566  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2566  ได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และได้ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติพร้อมทั้งได้กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาคำ
แปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น 
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       คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2567  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 
สิงหาคม 2566   ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื่น
เสนอ คำแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตาม
ร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ    
ที่จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ไปแล้ว  (ตามหนังสือที่ นค
73501/ ว 013  ลงวันที่ 23   สิงหาคม  2566) 

  -  ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปัจจุบัน 
 ข้อ 51 กำหนดว่า  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ   ข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก   ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจน
จบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

   ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

   -  ดังนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2567  ในวาระที่สองจึงไม่มีคำแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด โดยคณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม 

 - จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
มติที่ประชุม   -ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายฉบับเดิมด้วยมติเสียงข้างมาก (เห็นด้วย 12 เสียง และประธานงดออกเสียง) 
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นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภาฯ   -เมื่อที่ประชุมไม่มีการลงมติเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่า ในวาระที่สอง(ขั้นแปรญัตติ)                 

ที่ประชุมได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
ตามร่างฉบับเดิม 

   -และได้หารือให้ที่ประชุมว่าจะพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) ต่อไปหรือไม่ 

นายสุพัตตรา  ใสสะอาด -เสนอให้พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
             (สมาชิกสภา อบต.ม.5)  พ.ศ.2567  ในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้ตามลำดับต่อไป 

นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
 ประธานสภาฯ   -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
 ประธานสภาฯ   -ถ้าไมม่ีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอพักการประชุมฯ   

เพ่ือพักรับประทานอาหารเที่ยงครับผม  เจอกันอีกเวลา  13.15  น.  ครับ 
************************รบัประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. ********************* 

เวลา  13.15  น.  เริ่มประชุมต่อ 

นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภาฯ   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ลงมติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวาระที่สามตามลำดับ
ต่อไป 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567   
ในวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) 

   - สาระสำคัญ 
   -ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้ยืนยัน             

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามร่างฉบับเดิม และให้ที่
ประชุมพิจารณาในวาระท่ีสาม  (ข้ันลงมติ) ต่อไป 

- ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจุบัน 
-ข้อ 52 กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น

แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
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ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
หรือไม ่

- จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หรือไม่ 

มติที่ประชุม   -ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์

ผู้มาประชุม  13 ท่าน 
สมาชิกเห็นชอบ  12 เสียง 

    สมาชิกไมเ่ห็นชอบ - เสียง 
    สมาชิกงดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภา ฯ -สำหรับระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถาม 

เสนอแนะพูดคุยเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ 
นายสุนทร  พันละเกตุ 
(สมาชิกสภา อบต.ม.2)  - กระผมมีเรื่องจะสอบถามเรื่องไมค์ที่เราใช้อยู่ครับ  ทำไมชอบมีปัญหาในเวลา

ประชุมทุกครั้ง  ปัญหาเกิดจากอะไรครับ  หรือว่าเกิดจากถ่านที่เราใช้ใช่ไหมครับ  
หรือว่าอย่างไร  

นายสุพัตตรา  ใสสะอาด 
(สมาชิกสภา อบต.ม.5)  - กระผมมีเรื่องของสอบถามเกี่ยวกับการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  ของหมู่ที่ 5,10 

และหมู่ท่ี  12 ครับ  อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลรักษาอย่างไร  และ
ผู้รับผิดชอบ  จะยกเลิกหรือว่าจ้างต่อ และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบด้วยครับ   

นายประเสริฐ  สิมมาหลวง 
ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
นายสมพร  โสดาวิชิต 
นายก อบต.คอกช้าง -  ขอชี้แจงครับ  ตามท่ีท่านรองประธานสภาท้องถิ่น  เสนอปัญหาเรื่องไมค์ห้อง

ประชุมสภาฯ  กระผมขอรับเรื่องไว้  จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ และอีกเรื่องที่
ท่าน ส.อบต.สุพัตตรา  ใสสะอาด  สอบถามมากระผมจะขอนำเรียนในการประชุมใน
ครั้งต่อไปครับ 

 
 
 




